



Title :	เกาะลี้คม เชียงราย
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์ ฉบับที่ 140 หน้า 3C17
Date :	ฉบับแรก มีนาคม 2559



# เกาะลี้คม เชียงราย

เป็นกลาง ยึดมั่นอุดมการณ์ “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์” หนังสือพิมพ์เพื่อชาวเชียงรายจะยังคงยืนหยัดอยู่คู่คนเชียงรายตลอดไป ...✦✦... ฉบับที่ 140 ประจำปีแรกเดือนมีนาคม 2559 ...✦✦... กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้อ่าน และผู้อุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์ ด้วยดีตลอดมา ...✦✦... หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนิวส์ ได้เพิ่มอีกช่องทางให้ผู้อ่านได้รับรู้ข่าวสารคือทาง <http://www.localnewsr.com> ผู้อ่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือสนใจติดต่อโฆษณาได้ครับที่ 084-8100467 ติดต่อที่ “นกกน้อย” ได้โดยตรงเลยครับ กองบรรณาธิการยินดีครับ ...✦✦... เข้มงวดจีน “สุกัญญา ศิริโคคากิจ” ขนส่งจังหวัดเชียงราย วางมาตรการบังคับรถจีนต้องทำประกันชั้น 3 เพิ่มจากประกันภัยภาคบังคับและจะจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรก่อนเข้าไทย หลังพบปัญหาการถ่มน้ำตองเที่ยวจีนที่ไม่รู้กฎหมายจราจรของไทยและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง เบื้องต้น ช่องทางด่าน อ.เชียงของ ก็ได้ออกมาตรการจังหวัดโดยมีการบังคับให้รถจีนทุกคันแต่ไม่ครอบคลุมถึงรถบ้าน ต้องทำประกันภัยชั้น 3 เพิ่มจากการทำ พรบ.เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณี พร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวจีนที่จะนำรถเข้ามายังประเทศไทย นำพาสปอร์ต คู่มือรถ ใบขับขี่ และโปรแกรมการท่องเที่ยวขณะเข้ามาในประเทศไทย มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านก่อนเดินทาง 10 วัน และหลังจากอนุญาตแล้วให้คนขับนำใบขับขี่มายื่นยังสำนักงานขนส่งต้นทางเพื่อเทียบขอใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทยและรับการอบรมเรื่องของกฎจราจรการใช้รถในประเทศไทย ...✦✦... วันที่ 5 มีนาคม “วันนักข่าวแห่งชาติ” ไชยศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ เชียงราย เชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมทำบุญ ตักบาตร อาหารแห้งที่วัดศรีเกิด อ.เมืองเชียงราย เวลา 09.00 น. เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ



Title :	เกาะแก้วเชียงราย
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์ นิตยภัต 146 หน้า 3(2)
Date :	ชัชวาลย์ แสง สี่าคม 2559

สื่อมวลชนผู้ล่วงลับไปแล้ว และในเวลา 15.00 น. วันเดียวกัน จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ เชียงราย คนใหม่ ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ร่วมงาน ...๐+๐... รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ย้ำมหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตคุณภาพ ต้องทำงาน

โดย พลอากาศเอกประจัน จันตอง ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5612445 ต่อ 459

ได้ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำองค์ความรู้ออกไปพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ต้องสามารถปรับตัวได้ ในการทำงานท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาที่มาจากทุกจังหวัด มาจากทุกชาติสมาชิกอาเซียน และมาจาก 26 ประเทศทั่วโลก ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน กิจกรรมสร้างสรรค์ การบริการสังคม และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตของแม่ฟ้าหลวงออกไปทำงานได้ในทุกระดับ และสามารถออกไปทำงานได้ทั่วโลก ...๐+๐... สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ( วช.) ขอเชิญเยี่ยมชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้” ภายใต้ Theme “ร้อยงานวิจัย สร้างไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5 - 27 มีนาคม 2559 ณ ริมนครหลวงผดุงกรุงเกษม ช้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานประดิษฐ์ที่มีความพร้อมในการขาย และเป็นช่องทางขยายผลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ทั้งภาคชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์ต่อไป สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 5612445 หรือ www.nrct.go.th

...๐+๐... บุญส่ง เดชชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ กรมการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างพร้อมเพรียงกัน มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รวบรวมกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานผ่านทางวิดีโอคอลเฟอร์เรนท์ ต้องขอใช้ห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ต.บ้านดู่ ใช้เป็นที่ประชุม เนื่องจากมีผู้คนเข้าร่วมนับพันคน ...๐+๐...

นพ.สุรินทร์ สุนนทพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุข เชียงราย ชยันชื่นแข็งออกเยี่ยมเยียน ดูแล ให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ แม้หนทางจะทุรกันดารแค่ไหน ก็สุดเดินทางไป เป็นที่ชื่นชมยิ่งจากข้าราชการ สส. อีกทั้งเข้าร่วมงานที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จัดทุกครั้ง ล่าสุดเข้าร่วมทำบุญ ตักบาตร ในโอกาสโรงพยาบาลครบรอบการก่อตั้งมา 79 ปี ...๐+๐... สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำสื่อมวลชนสัญจรจากส่วนกลางกว่า 30 คน มาศึกษาดูงาน “โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข” มี กิตติ ทิศกุล ผจก.โครงการฯ นำชมเมืองเชียงรายมีอาหารปลอดภัยอย่างไร และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางเกษตรสีเขียว ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นที่ประทับใจมาก ...๐+๐... สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ( วช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559” (Regional Research Expo 2016) วันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี